
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๑ 

สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
 

ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  กลาวเปดการประชุม 

วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุมแจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
๑.๑ มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมรับประทาน

อาหารกลางวัน พรอมกัน เวลา ๑๒.๐๐ น.  กอนการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยใหแจง
ในหนังสือเชิญประชุม และใหเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยมารับประทานอาหารกลางวันรวมกันดวย       
เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางไมเปนทางการ  หรือบางครั้งอาจใหคณะตางๆ เชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะนั้นๆ แลวรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

๑.๒ มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ หรือผูมี
ชื่อเสียงในสาขาอาชีพตางๆ  เชน กลุมอัญมณี  กลุมเกษตรกร ตลอดจนผูที่เคยไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัย เชน พระอาจารยมนัส  ขนฺติธมฺโม ที่ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย จันทบุรี  
หรือผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาสมควรจะมอบปริญญากิตติมศักดิ์  มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัยแลวรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน  กอนการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๓ รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัยไดกรุณา
ติดตอประสานกับเลขานุการ  พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท  องคมนตรี  ซ่ึงเปนประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยในวันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒  
มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มารับประทานอาหารกลางวันรวมกับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ตอจากนั้นจึงเชิญเขารวม     
ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงในการนี้  มหาวิทยาลัยควรเตรียมขอมูลเพ่ือสรุปให
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  ไดรับทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
เพ่ือขอขอแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  จากคณะกรรมการที่ปรึกษา
สภามหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอมอบเร่ืองน้ีใหอธิการบดีดําเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๒ เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
๒.๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดใหความเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญา

ในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแลว  ซ่ึงอีกประมาณ ๓ เดือน  จึงจะมีผลบังคับใช 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๒ 

๒.๒ สํานักงบประมาณแจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา งบประมาณแผนดิน ป ๒๕๕๓         
ไมอนุญาตใหทุกหนวยราชการกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณถัดไป  ดังน้ัน โครงการกอสรางอาคาร     
ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  วงเงิน ๘๐ ลานบาท  แบงเปนปแรกวงเงิน ๑๖ ลานบาท  ปที่ ๒ วงเงิน 
๓๒ ลานบาท  และปที่ ๓ วงเงิน ๓๒ ลานบาท  จึงถูกปรับลดเหลือเพียงปแรก ๑๖ ลานบาท  สวนวงเงิน 
ที่เหลือน้ัน ตองยื่นขอใหมในป ๒๕๕๔  และ ๒๕๕๕  ซ่ึงสํานักงบประมาณไมรับรองวามหาวิทยาลัยจะได
ตามที่ขอหรือไม  มหาวิทยาลัยจึงขอปรับเปลี่ยนเปนการกอสรางอาคารศิลปะและวัฒนธรรม ในวงเงิน   
๑๖ ลานบาทแทน 

๒.๓ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยได รับงบประมาณแผนดินกอสรางลูวิ่ง      
สนามกีฬากลาง วงเงิน ๔ ลานบาท  โดยเปดการประมูล ๓ รอบแลวปรากฏวาไมมีผูสนใจยื่นประมูล  
มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตสํานักงบประมาณวา  ถาภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ยังไมมีผูยื่นประมูล 
มหาวิทยาลัยจะขอเปลี่ยนแปลงรายการเปนการทาสีอาคารเรียนแทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ 
ผศ .กุลวนิดา  มาสุปรี ด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม            

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  โดยไมมีการแกไข 

วาระที่  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ เร่ืองสืบเน่ือง จํานวน ๒๖ เรื่อง  

ดําเนนิการแลวเสร็จ ๘ เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ ๑๗ เรื่อง  และยังไมไดดําเนินการ ๑ เรื่อง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๕ เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ เร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติที่ประชุม 

๑. รับทราบ 
๒. มอบอธิการบดี จัดทําแผนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ศูนยระยอง  พรอมทั้ง

เอกสารหลักฐาน  ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การจัดการศึกษา  
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

วาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
๖.๑ การขออนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตร  และอนุปริญญา 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ การขออนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตร 

และอนุปริญญา  แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  ตามบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
เสนอขออนุมัติใหปริญญาที่แนบมาทายวาระ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา แกนักศึกษา  
ที่สําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  ตามบัญชีรายชื่อที่เสนอ 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๓ 

๖.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป                  
(๒ ปตอเน่ือง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (๒ ปตอเน่ือง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 มติ ที่ ป ร ะชุ ม   เ ห็ นชอบ ให ล ง สั ตย าบั นย อนหลั ง ว า คณะกรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบประยุกตศิลป (๒ ปตอเน่ือง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙  และจะ     
ไมเปดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกลาวในรุนตอไป 

๖.๓ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ เร่ืองการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ โดยเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ         
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒  
ทั้งน้ี ขอบังคับฯ ขอ ๖(๒)  กําหนดให กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนเปน      
รองประธานกรรมการสรรหา 

 มติที่ ประชุม    เ ห็นชอบและแต งตั้ ง  นายวิชัย   วัฒนพงศ   กรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนรองประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  เกณฑมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ... 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
รําไพพรรณี  วาดวย  เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม 

๑. ใหมีบทเฉพาะกาลในขอบังคับฯ โดยใหบทเฉพาะกาลมีผลบังคับใช ๕ ป  
นับตั้งแตวันที่ประกาศใชขอบังคับฯ น้ี 

๒. ใหกําหนดในบทเฉพาะกาลวา  มิใหนําบทบัญญัติในขอ ๑๐  ของขอบังคับฯ 
มาใชบังคับในระยะเวลา ๕ ป  นับตั้งแตวันที่ประกาศใชขอบังคับฯ น้ี  แตใหสภามหาวิทยาลัย
กําหนดภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยไดตามความ
เหมาะสม  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 อน่ึง  กรณีของผูที่ดํารงตําแหนงบริหารที่มีตําแหนงทางวิชาการ  จะตองมี
ภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวิชาการเทียบเทาผูชวยศาสตราจารย   ตามขอ  ๙(๒)                
ในขอบังคับฯ  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

๓. ใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับฯ ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แลวนําเสนอคณะกรรมการฝายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ  
กลั่นกรอง  จากน้ันจึงนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๔ 

๖.๕ รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ        
(peer review) กอนเผยแพร  ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตองประกาศใหคณาจารย
ทราบและแจงให ก.พ.อ. ทราบ 
 มติที่ประชุม   ใหมหาวิทยาลัยถอนวาระนี้ออก  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แลวนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

๖.๖ ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร          
(รองอธิการบดี) 

 รศ .บัญญัติ   สุขศรี ง าม   อธิการบดี   นํ า เสนอ   ผลการคัด เลื อกกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (รองอธิการบดี) โดยใหกลุมรองอธิการบดีเปนผูมีสิทธิเลือก  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๑๕(๑)  ปรากฏวา รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบและแตงตั้ง รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดี      
ฝายวิชาการ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖.๗ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 
 มติที่ประชุม 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 
๒. อนุมัติใหจายเงินทุนการศึกษา จํานวน ๕,๗๘๗,๖๑๒.๕๗ บาท แกบุคลากร 

ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหทุนการศึกษาไปแลว  แตมหาวิทยาลัยยังไมไดเบิกจายเงินใหตาม
จํานวนที่ไดรับทุน  ทั้งน้ี โดยใหเบิกจายจากเงินกองทุน ๒๐ ลานบาท 

๓. กรณีบุคลากรที่ลาศึกษาตอในป พ.ศ. ๒๕๕๒  และอยูระหวางขอรับการ
สนับสนุนเงินทุนจากมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๗  คน  น้ัน   ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวามี              
ความเหมาะสมและความจําเปนที่จะตองสนับสนุนเงินทุนการศึกษาหรือไม  โดยตองคํานึงถึง
จํานวนเงินกองทุนที่เหลืออยู  ซึ่งจะตองจายใหในอนาคต 

๔. กรณีผูที่ไดรับการอนุมัติเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว ควรมีการ
รายงานความกาวหนาดวยวาจะสําเร็จการศึกษาภายในกี่ป รวมทั้งมีการตรวจสอบผลการศึกษา
ดวย หากผลการเรียนไมดี  หรือเรียนไมจบภายในกําหนดเวลา อาจพิจารณาตัดการใหทุน 

๕. มอบอธิการบดีจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดวยทุนของมหาวิทยาลัย       
ที่มีขอมูลชัดเจนวาจะตองใชเงินจํานวนเทาใด และจัดทํางบกระแสเงินสด (cash flow) ที่แสดงถึง
จํานวนเงินที่จะตองจายในแตละป ซึ่งจะทําใหทราบวาในอนาคตจะตองจายเงินอีกปละเทาใด 
และใหเสนอวาจะใชเงินจากแหลงใด 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๕ 

๖. ในอนาคตควรมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งตองมีแหลงเงินทุน เชน 
รายไดที่จะเขามาสนับสนุนกองทุน เพื่อใหสามารถมีเงินทุนที่จะจายใหแกบุคลากรไดอยาง
ตอเน่ือง 

๖.๘ ขออนุมัติจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  ขออนุมัติจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา    

เพ่ือควบคุมการกอสรางอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค งบประมาณ ๑๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท            
(หน่ึงรอยลานบาทถวน) 

 มติที่ประชุม 
๑. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการกอสราง

อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งรอยลานบาทถวน) 
โดยวิธีพิเศษ 

๒. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยจาง ผศ.สมชาญ  นัครวรายุทธ  ขาราชการบํานาญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนที่ปรึกษาอธิการบดี สําหรับงานกอสรางของมหาวิทยาลัย 

๖.๙ การประเมินผลการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางการปกครองทองถิ่น 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  การประเมินผลการเรียนวิชาสหกิจศึกษา

ทางการปกครองทองถิ่น 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในการประเมินผลการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางการ

ปกครองทองถิ่น เปนระบบ ผานหรือ ไมผาน โดยใชสัญลักษณ P=ผาน และ NP=ไมผาน  เน่ืองจาก
รายวิชาดังกลาวมีนํ้าหนักคาคะแนน ๙ หนวยกิต  การประเมินผลระบบเกรดจะทําใหเกิดความ
เบี่ยงเบนตอการวัดศักยภาพของนักศึกษาในภาพรวม 

๖.๑๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการคลัง (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 มติที่ ป ระชุม    เ ห็นชอบให ล งสัตยาบันย อนหลั ง ว า  คณะกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีมติอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๖.๑๑ การอนุมัติผลการศึกษากรณีพิเศษใหแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) จํานวน ๒ คน  คือ นางสาววารุณี  รักนาม  และนางสาวศิริฉัตร  
กอบกุศล  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรเกษตรศาสตร  จํานวน ๑ คน คือ 
นายวิศรุต  ใยสัมพันธพงศ 

รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  การอนุมัติผลการศึกษากรณีพิเศษ
ใหแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)  จํานวน ๒ คน  คือ        
นางสาววารุณี  รักนาม  และนางสาวศิริฉัตร  กอบกุศล  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
หลักสูตรเกษตรศาสตร  จํานวน ๑ คน  คือ นายวิศรุต  ใยสัมพันธพงศ 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๖ 

มติที่ประชุม 
๑. อนุมัติใหขยายอายุการเปนนักศึกษาของนักศึกษาทั้ง ๓ คน ตามรายนาม

ดังกลาวขางตนอีก  ๑  ภาคเรียน  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒  ดังน้ัน นักศึกษาดังกลาวทั้ง ๓ คน   
จะสําเร็จการศึกษาไดในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๒ 

๒. การอนุมัติผลการศึกษากรณีพิเศษจะพิจารณาเปนรายกรณีเทาน้ันไมใช
อนุมัติทุกราย 

๓. มอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการยกรางแนวทางการแกไขปญหาการติด

เกรด I  ของนักศึกษาเกิน  ๑  ภาคเรียน 

วาระที่  ๗ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 

๗.๑ สรุปรายรับ-รายจาย เงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 
พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 

๗.๒ สรุปรายรับ-รายจาย  เงินนอกงบประมาณ  งานจัดเก็บและหารายได ประจําเดือน
เมษายน-พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 

๗.๓ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๘ เร่ืองอ่ืนๆ 
- ไมมี - 

 
———————————— 


